

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source : มติชน			
Date : - 4 ส.ย. 2552	Page : 13	No :	52289992



โมเดล 'ไอซีที'

รู้ไหมว่า...
ขณะนี้เทศบาลนครภูเก็ตได้มีศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ไอซีทีเป็นของตัวเองแล้ว

ศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครภูเก็ตกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า (SIPA)

เทศบาลนครภูเก็ตคาดหวังเอาไว้ว่าศูนย์แห่งนี้จะเป็นกลไกที่ทำให้ภูเก็ตกลายเป็นจังหวัดแห่งการเรียนรู้ ครั้งนั้นเทศบาลนครภูเก็ตลงทุน 10 ล้านบาท

ส่วนซิป้าสนับสนุนงบประมาณทางด้านไอที 15 ล้านบาท

ขณะที่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท ทีไอที อังกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม อังกัด (มหาชน) หรือ แคท (CAT) ได้เข้ามาช่วยเหลือเต็มที่

วันนี้เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนชาวภูเก็ต สามารถใช้บริการศูนย์ดังกล่าวได้แล้ว

แล้วท่านรู้ไหมว่า...
ที่จังหวัดเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จัดทำโครงการ "ศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษา และพัฒนาชนบท" ขึ้น

ศูนย์ดังกล่าวได้ประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา และเศรษฐกิจในพื้นที่ชนบท

โครงการนี้ถือเป็นโครงการนำร่อง เพื่อ

ทดสอบดูว่ามีระบบใด และเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ช่วยพัฒนาการศึกษา

มีการทดลองใช้เทคโนโลยีหลายๆ รูปแบบ โดยเฉพาะการใช้ Wi-max ซึ่งมีศักยภาพเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด

โครงการนี้สามารถช่วยให้การศึกษาพัฒนาไปไกล แคมป์ยังสามารถใช้พัฒนาอาชีพของชุมชนได้อีกด้วย

ถ้าท่านยังไม่รู้แค่ใครรู้ใครเห็น

โปรดอย่าพลาด งาน "เอ็มไอซีที สร้างคน สร้างชาติ" ที่บริเวณชั้น 3 ห้องเอ็มซีที ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายนนี้ครับ

เพราะ ณ ที่นั้นทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที ได้ขอให้หน่วยงานในสังกัดนำโมเดลของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ไอซีที ตลอดจนโมเดลของศูนย์ทางไกลเพื่อศึกษามาแสดง

เปิดโชว์ให้ผู้สนใจใคร่พัฒนาตัวเอง พัฒนาชุมชน พัฒนาโรงเรียน และจังหวัดได้เห็นกัน

จะ

ใครสงสัยใครรู้ ได้รู้

ใครสงสัยใครตาม ได้ตาม

ใครอยากนำเอาระบบที่แสดงไปพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองก็เชิญตามสบาย

เพราะงานนี้กระทรวงไอซีทีมีความประสงค์เผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นให้ท้องถิ่นได้ใช้อยู่แล้ว

นอกจากนี้ภายในงาน "เอ็มไอซีที สร้างคน สร้างชาติ" ยังมีมีการแสดงศักยภาพซอฟต์แวร์ไทยให้ชมอีกด้วย

ได้ข่าวว่า ซิป้าก็มีเจ้าหน้าที่บุคลากรระบบขนส่งจังหวัดนครราชสีมา และภูมิภาคอีสาน

ภายใต้ชื่อ "E-Logistic"

เหมือนอย่างที่บอกไว้ ใครสนใจเรื่องดังกล่าวมา ขอให้ไปเจอกันได้ที่งาน "เอ็มไอซีที สร้างคน สร้างชาติ"

วันที่ 11-14 มิถุนายน

ชั้น 3 ห้องเอ็มซีที ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์

จังหวัดนครราชสีมา